
ข่าวเด่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์รายสัปดาห์ 
วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 
 

Disclaimer:  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ
เท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
จากการที่มีบุคคลน าไปใช้ไม่ว่าทางใด 
 

รัฐบาลสวสิตอ้งการยกเลกิกฎหมายควบคมุการใชก้ญัชา 

 

 

 

 

 

 

 

สภาสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ต้องการน ากัญชามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ด้วยเหตุนี้จึงมีการ

ปรับข้อกฎหมายให้เหมาะสม 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีผู้ป่วยจ านวนกว่า 3,000 รายที่ใช้กัญชาเพ่ือเป็นยารักษาโรค อย่างไรก็ตาม

ผู้ป่วยต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณียกเว้นจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดตีบ 

(Multipler Sklerose) เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลสวิสได้ตัดสินใจยกเลิกการอนุญาตนี้เมื่อปีก่อน 

จากข้อมูลของสื่อสวิส ความสนใจต่อการอนุญาตใช้กัญชาได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา 

ผู้ป่วยจะได้รับอนุญาตให้ได้รับกัญชาที่มีสารออกฤทธิ์ Tetrahydrocannabinol (THC) มากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ 

ต่อเมื่อแพทย์สามารถพิสูจน์ได้ว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคและไม่สามารถ

รักษาด้วยวิธีการอ่ืนได้  

รัฐบาลสวิสต้องการส่งเสริมกัญชาในฐานะที่เป็นยารักษาโรค ในอนาคต แพทย์ที่ให้การรักษาสามารถ

สั่งจ่ายยาได้โดยตรง และรัฐบาลได้เริ่มปรับข้อกฎหมายควบคุมยาเสพติดแล้ว อย่างไรก็ตาม กฎหมายใหม่ไม่ได้

ก าหนดให้ประกันสุขภาพต้องจ่ายค่ารักษาจากการใช้กัญชา กระทรวงสาธารณสุขสวิสเผยว่า จนถึงขณะนี้ การ
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ใช้ยาที่มีส่วนผสมจากกัญชายังไม่มีข้อพิสูจน์ผลกระทบทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ทาง

กระทรวงฯ จึงได้ริเริ่มโครงการประเมินผลเพ่ืออุดช่องโหว่ดังกล่าวและเพ่ือให้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ิม

มากขึ้น ด้วยหวังว่าจะสามารถพิสูจน์ประสิทธิผลของกัญชาว่ามีคุณสมบัติทางยาที่บริษัทประกันสุขภาพ

สามารถจ่ายได้ นอกจากนี้ การวิจัยยังสามารถแสดงให้เห็นว่า โรคใดท่ีกัญชามีประโยชน์ในการรักษา  

กระทรวงสาธารณสุขสวิสแถลงถึงเหตุผลในการออกกฎหมายใหม่ว่า มีกรณีที่ผู้ป่วยใช้กัญชาในการ

รักษาด้วยตนเองและซื้อกัญชาผ่านตลาดมืด นอกจากนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาฉบับปัจจุบันยังมีความ

ล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับองค์ความรู้ในปัจจุบันและความต้องการของผู้ป่วย 

การเสพกัญชาเพ่ือสันทนาการในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้ สภาสมาพันธรัฐสวิส

ต้องการจะลองออกมาตรากฎหมายที่จะอนุญาตให้การทดลองสูบกัญชาเพ่ือสันทนาการแบบน าร่อง (Pilot 

Test) เป็นไปได้  
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